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Málefni - Lagafrumvarp 521 “Grásleppulagafrumvarp”

Nú er komið frumvarp um að kvóta setja grásleppuna. Ég tel það vera löngu 
tímabært útaf því það er kominn heildarpottur fyrir grásleppuna. Þetta kerfi tryggir að 
allir fái að veiða.

Ég hef stundað grásleppuveiðar sjálfstæður frá 1996, en fór fyrst í kringum 1976 þá 
með pabba mínum og afa.
Árið 1996 þegar ég byrjaði þá mátti veiða í 90daga og þá eins mikið og þú gast, og 
var einungis bundið við fjöldi neta Í sjó. Engin heildarpottur.
Í dag er komin ráðgjöf frá Hafró sem þýðir að það er heildarpottur, og það er ekkert 
gert til þess að tryggja að sá heildarpottur dreifir sér jafnt.

Grásleppan er þannig að hún heldur sér norðar í byrjun mars og svo kemur hún 
suður. Það þýðir ef það er mikil veiði fyrir norðan, eins og gerðist árið 2020 þá var 
heildarpotturinn búinn áður en menn fyrir vestan og sunnan voru búnir að setja netin 
út í sjó, en samt var búið að eyða milljónum til að standsetja bát og búnað fyrir 
vertíðina.

Til þess að tryggja jafna dreifingu á auðlindinni þá styð ég kvóta setningu, bæði uppá 
fyrirsjáanleika og fleira. Kvótakerfi er best til að stýra þessu, ef það á að vera 
heildarpottur. Grásleppan er takmörkun auðlind eins og annar fiskur.
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